

Học Quản lý Kinh doanh không còn là lý thuyết

Quản lý Kinh doanh là một trong những ngành học thu hút rất nhiều sự quan tâm của phụ huynh và học sinh hiện nay.

Không ít phụ huynh băn khoăn việc cho con em theo học ngành quản lý kinh doanh (QLKD) hay quản trị kinh doanh vì cho rằng ngành này đào tạo kiến thức khá quát, không chuyên sâu, điều này trái ngược với quan điểm "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh" sẽ ảnh hưởng đến việc làm trong tương lai. Thế nhưng, có phụ huynh lại khuyến khích con theo học ngành này với cách nghĩ: Muốn trở thành người lãnh đạo, nhà quản lý phải học QLKD.

Ngành học của nhà quản lý

Trên thực tế, nhiều người sau khi học các chuyên ngành cụ thể như kế toán, ngân hàng, tài chính... đến khi đi làm lại muốn trở về trường ĐH hoặc tìm đến các trung tâm đào tạo học về QLKD! Vậy: "Tại sao bạn không bắt đầu ngay từ sớm nếu muốn trở thành nhà quản lý?"

Bản chất QLKD là ngành học cung cấp những kiến thức và kỹ năng QLKD trong bối cảnh toàn cầu hóa. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên



Sinh viên ITEC nhận giải thưởng cuộc thi ITECCO ngày 4-5-2012

(SV) có thể tự xây dựng, triển khai và thực hiện các kế hoạch, chiến lược, nghiệp vụ kinh doanh. Về lâu dài, SV có khả năng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của các tập đoàn đa quốc gia hoặc doanh nghiệp của riêng mình. Tuy nhiên, để trở thành người lãnh đạo của một tổ chức còn là sự kết hợp của rất nhiều yếu tố. QLKD là bước đầu tiên đào tạo người quản lý bằng sự trang bị tri thức, chia sẻ các kỹ năng về QLKD. Từ đó, người học có thể áp dụng vào công việc thực tế, tích lũy thêm kinh nghiệm trên con đường chinh phục vị trí một nhà lãnh đạo.

Quản lý Kinh doanh Quốc tế Mỹ - Ngành học mới kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn

Chương trình học quản lý kinh doanh Quốc tế Mỹ tại Trung tâm Đào tạo quốc tế ITEC - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM hiện rất chú trọng vào việc tạo điều kiện cho SV hiện thực hóa các kiến thức đã học thành những ý tưởng kinh doanh trong môi trường thực tế. Thông qua cuộc thi: "ITECCO - Startup your company with ITEC" (ITECCO - Bắt đầu công ty của bạn cùng

ITEC) được tổ chức vào đầu tháng 5-2012 với chủ đề: "Làm thế nào để xác định được thị trường tiềm năng và vạch ra chiến lược để có được lượng khách hàng như mong đợi nếu bạn là người quản lý của công ty dịch vụ máy tính ngày nay?". Các bạn SV ngành quản lý kinh doanh Quốc tế Mỹ đã kết hợp cùng SV chương trình Cử nhân Quốc tế Công nghệ thông tin xây dựng và sáng tạo nên mô hình một công ty dịch vụ máy tính với những ý tưởng và chiến lược độc đáo. Cuộc thi vừa là một sân chơi dành cho SV phát triển tư duy kinh

Năm 2012, trường xét tuyển những học sinh đã tốt nghiệp THPT, dựa trên điểm học bạ lớp 12 của môn toán và Anh văn.

Để biết thêm chi tiết, liên hệ Trung tâm Đào tạo quốc tế ITEC - điện thoại: 08.3830 3625. Hotline: 0903.74.88.74.

Thông tin về ngành học Quản lý Kinh doanh Quốc tế Mỹ do Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - Trung tâm Đào tạo quốc tế ITEC ký kết hợp tác với ĐH Quốc tế Keuka (Hoa Kỳ) xem tại website www.itec.hcmus.edu.vn

doanh muốn bắt đầu công ty của mình trong tương lai, vừa là mong muốn từ phía nhà trường tạo điều kiện cho SV có môi trường thực tế áp dụng các lý thuyết đã học.

Đây cũng chính là điểm cốt lõi của chương trình quản lý kinh doanh Quốc tế Mỹ (học đi cùng với ứng dụng thực tiễn) - chương trình tuân thủ một quy trình hết sức nghiêm ngặt về kiểm định chất lượng của Trường ĐH Quốc tế Keuka (trường ĐH công lập tại New York - Mỹ). Là một trong rất ít các chương trình quốc tế được phép đào tạo hoàn toàn tại Việt Nam trong 3 năm rưỡi (học tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, Q.5), chú trọng về chất lượng giáo dục cùng hệ thống văn bằng quốc tế được công nhận trên thế giới. Tốt nghiệp chương trình quản lý kinh doanh Quốc tế Mỹ, SV không những có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng áp dụng lý thuyết vào thực tế mà còn có thể sử dụng tiếng Anh lưu loát. Tất cả sẽ là hành trang quý báu cho các bạn trong hành trình chinh phục sự nghiệp quản lý của mình. ●

Quảng cáo